

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện các nội dung kiến nghị sau giám sát, khảo sát, kết luận phiên giải trình của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện năm 2023

Căn cứ Thông báo số 10/TB-TTHĐND ngày 26/10/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khoá XIV nhiệm kỳ 2021-2026;

UBND huyện báo cáo tình hình, kết quả triển khai các nội dung kiến nghị sau giám sát, khảo sát, kết luận phiên giải trình của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện năm 2023 như sau:

I. VIỆC THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ SAU GIÁM SÁT

1. Đối với các kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND huyện tại Báo cáo số 36/BC-TTHĐND huyện về kết quả giám sát tình hình thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện:

Sau giám sát UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá việc thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới trên địa bàn huyện; nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, tận dụng những ưu thế hiện có của địa phương để triển khai thực hiện tốt việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Chỉ đạo UBND các xã tiếp tục đẩy mạnh tiến độ triển khai thực hiện các tiêu chí, đặc biệt với các xã mục tiêu về đích năm 2025¹.

Trên cơ sở kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 26/5/2023 về thực hiện Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp năm 2023, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện; chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị với các mô hình đang triển khai trên địa bàn huyện

Thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin hướng đến xây dựng nông thôn mới thông minh, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới xây dựng nông thôn mới thông minh². Giao Văn phòng

¹ Văn bản số 1191/UBND-NNNT ngày 16/8/2023 về việc tập trung triển khai thực hiện các nội dung trong xây dựng nông thôn mới và báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý kết quả thực hiện từ nay đến cuối năm 2023; kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 17/8/2023 Xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đắk Tô đến năm 2025; văn bản số 1046/NNNT ngày 27/7/2023 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng NTM và phát triển các sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện

² Kế hoạch 168/KH-UBND ngày 17/11/2023 triển khai thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới và Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -

HĐND và UBND huyện làm chủ đầu tư triển khai xây dựng trang thôn tin điện tử tại 9 xã, thị trấn, đến nay đã hoàn thành việc thiết lập trang thông tin điện tử cấp xã. Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính được chỉ đạo triển khai thực hiện.

(Kết quả giải quyết các kiến nghị tại phụ lục kèm theo)

2. Đối với các kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND huyện tại Báo cáo số 09/BC-ĐGS ngày 02/6/2023 về Kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 173/2020/NQ-HĐND, ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh giai đoạn 2021-2025; tình hình thực hiện Đề án tổng thể phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện.

UBND huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp để đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra:

- Tập trung phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá trong sản xuất nông nghiệp. Xây dựng vùng sản xuất tập trung, dồn đổi, tích tụ ruộng đất xây dựng cánh đồng lớn phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến, liên kết theo chuỗi giá trị. Quy hoạch các vùng sản xuất theo lợi thế của từng xã, định hướng mỗi xã xây dựng được ít nhất từ 2-3 sản phẩm nông nghiệp chủ lực, diện tích lớn phù hợp với Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2020, định hướng 2030.

- Khuyến khích chăn nuôi theo hình thức công nghiệp và công nghệ cao, an toàn dịch bệnh, từng bước hình thành các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm với quy mô lớn. Khai thác hiệu quả diện tích mặt nước lòng hồ thủy điện và hệ thống sông, hồ để mở rộng diện tích nuôi cá nước ngọt gắn với liên kết và tiêu thụ sản phẩm.

- Xây dựng và phát triển kinh tế tập thể trên tất cả các lĩnh vực, ngành, nghề. Nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, gắn với xây dựng hợp tác xã kiểu mới. Thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ, thu hút các dự án đầu tư phát triển điện gió, điện mặt trời.

- Đẩy mạnh công tác trồng, chăm sóc, phục hồi, cải tạo rừng. Rà soát diện tích đất lâm nghiệp còn trống, thu hồi các diện tích rừng bị lấn chiếm để trồng lại rừng. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, truy quét các khu vực trọng điểm; kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc cất giấu, tàng trữ, vận chuyển lâm sản trái phép, triệt phá các điểm nóng về phá rừng.

- Huy động các nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn để đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; có lộ trình thực hiện đối với các tiêu chí chưa đạt ở từng xã, trong đó tập trung vào các nhóm tiêu chí: Tổ chức sản xuất, thu nhập, hộ nghèo,

môi trường, hạ tầng kỹ thuật... ưu tiên đối với các xã nằm trong lộ trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

- Ưu tiên hỗ trợ phát triển công nghiệp quy mô vừa và nhỏ, phát triển mạnh công nghiệp nông thôn theo hướng khuyến khích phát triển các ngành nghề truyền thống nhằm giải quyết lao động nông nhàn và tăng thu nhập cho người dân. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Thường xuyên cập nhật bổ sung, công bố danh mục các dự án kêu gọi đầu tư; chủ động kết nối, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn huyện.

- Bố trí nguồn lực hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp để thu hút, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư. Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác, chế biến và hạn chế ô nhiễm môi trường tại cơ sở sản xuất và các khu, cụm công nghiệp.

- Thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng cơ bản theo kế hoạch đề ra; xử lý dứt điểm những tồn tại, phát sinh trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

- Khai thác hợp lý quỹ đất để tạo nguồn đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

- Thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 gắn với xây dựng nông thôn mới; phối hợp tư vấn, giới thiệu, định hướng việc làm cho lao động nông thôn. Quản lý và hỗ trợ tư vấn xuất khẩu lao động. Triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo chủ trương, nghị quyết của Đảng. Chú trọng đầu tư, kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng hệ thống trường lớp; nâng cao chất lượng trường học đạt chuẩn quốc gia. Quan tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Sắp xếp các trường học theo Đề án đã được phê duyệt.

- Tiếp tục củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, từng bước hiện đại hóa và sử dụng có hiệu quả các thiết bị y tế nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, chủ động ứng phó với các loại dịch bệnh xảy ra. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các loại bảo hiểm đạt chỉ tiêu nghị quyết; thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên.

- Quan tâm đầu tư trang thiết bị, thiết chế văn hóa từ huyện đến cơ sở; đầu tư xây dựng một số điểm vui chơi giải trí ở trung tâm các xã, thị trấn, phát triển mạnh phong trào thể dục, thể thao trong Nhân dân. Thực hiện có hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý cư trú nhất là ở địa bàn trọng điểm

về an ninh trật tự. Tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính. Tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; công khai thủ tục hành chính đúng quy định; sử dụng tốt các ứng dụng công nghệ thông tin, tiến tới từng bước xây dựng chính quyền điện tử. Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời các văn bản hành chính và kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp.

- Thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực và có tinh thần trách nhiệm cao để trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với những cán bộ, công chức có hành vi sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết các thủ tục hành chính. Công khai, minh bạch các chế độ, chính sách; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

(Kết quả giải quyết các kiến nghị tại phụ lục kèm theo)

3. Đối với các kiến nghị của Ban Kinh tế - Xã hội tại Báo cáo số 13/BC-KTXH ngày 30/6/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội về kết quả giám sát việc quản lý, sử dụng các công trình thủy lợi và tình hình thực hiện chính sách cấp bù, miễn thủy lợi phí trên địa bàn.

UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn của huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý, khai thác các công trình thủy lợi địa phương quản lý. Đồng thời chỉ đạo thường xuyên kiểm tra nguồn nước đến tại các công trình thủy lợi; kiểm tra công tác vận hành, điều tiết nguồn nước tưới các công trình thủy lợi để phục vụ Nhân dân phát triển sản xuất; kiểm tra, rà soát, đánh giá khả năng thoát lũ vùng hạ du các hồ chứa, đập thủy lợi. *(Kết quả giải quyết các kiến nghị tại phụ lục kèm theo)*

II. VIỆC THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ SAU KHẢO SÁT

1. Đối với các kiến nghị của Đoàn khảo sát Thường trực HĐND huyện tại Báo cáo số 03/BC-TTHĐND, ngày 14/3/2023 về kết quả khảo sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và phân bổ ngân sách huyện năm 2023:

Để triển khai hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 nói chung và các kiến nghị của Đoàn khảo sát Thường trực HĐND huyện nói riêng, trong năm 2023 UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện các nội dung liên quan, làm cơ sở để kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phân bổ ngân sách năm 2023.

Với sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện, sự nỗ lực, cố gắng và chủ động trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp, kinh tế - xã hội huyện năm 2023 đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ công tác như HĐND huyện đã kiến nghị qua khảo sát vẫn không đạt kế hoạch, mục tiêu đề ra, trong đó như: Nông thôn mới, thu ngân sách...

(Kết quả giải quyết các kiến nghị tại phụ lục kèm theo)

III. VIỆC TRIỂN KHAI KẾT LUẬN PHIÊN GIẢI TRÌNH

Căn cứ Kết luận Phiên họp giải trình của Thường trực HĐND huyện lần thứ Hai, thứ Ba, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND huyện đã ban hành các văn bản³ chỉ đạo triển khai kết luận phiên giải trình Thường trực HĐND huyện lần thứ hai, ba nhiệm kỳ 2016-2022 để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai các nội dung liên quan thuộc trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị. Qua theo dõi, đến nay cơ bản các nội dung đã hoàn thành.

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện về tình hình, kết quả triển khai các nội dung kiến nghị sau giám sát, khảo sát, kết luận phiên giải trình của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện năm 2023./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đặng Hoàng Nam

³ Văn bản số 1700/UBND-TH ngày 20/11/2023 Về việc triển khai Kết luận Phiên giải trình Thường trực HĐND huyện lần thứ Ba, nhiệm kỳ 2021-2026;